

รายงานการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน (against) หรืองดออกเสียง (abstain) ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โอลาริส จำกัด ประจำปี 2557

ลำดับ	ชื่อบริษัท	จำนวนครั้งในการใช้สิทธิ		เหตุผล
		คัดค้าน	งดออกเสียง	
1	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)	1	-	เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทำให้กองทุนไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
2	บริษัท กรุงเทพสุคิดเวชการ จำกัด (มหาชน) วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)	1 -	- 1	ไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เนื่องจากผู้สอบบัญชี 2 ราย (จาก 3 ราย) ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปีติดต่อกัน (2552 - 2556) ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทำให้ไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
3	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) วาระที่ 8 ครอบซื้อชั๊กกาม	-	1	เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทำให้กองทุนไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
4	บริษัท โอลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและตั้งกรรมการใหม่ วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทน	1 -	- 1	อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยพิจารณาแล้วพบว่ากรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะกับบริษัท ซึ่งกรรมการทั้งหมดมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน แต่ไม่อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่านตามที่คณะกรรมการเสนอ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า นายเอกฉัตร ลิลาปัญญาเลิศ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิ และประสบการณ์ในการเป็นกรรมการที่น้อย (อายุเพียง 29 ปี และมีประสบการณ์ทำงานเพียง 6 ปี/ ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นกรรมการในอดีต) งดออกเสียงในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถสืบทราบได้ว่าการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวนั้นเป็นไปตามเกณฑ์และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหรือไม่ แม้ว่าจะไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดมีข้อมูลปรากฏถึงความสัมพันธ์ที่นอกเหนือจากการเป็นผู้สอบบัญชีก็ตาม
	วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติขยายระยะเวลา การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 494,624,723 บาท เป็น 791,397,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 296,773,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	1 -	- 1	ไม่อนุมัติเนื่องจากการเป็นกรให้อำนาจคณะกรรมการมากเกินไปในการกำหนดราคาเสนอขาย รวมทั้งการเสนอขายและรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ อีกทั้งการขยายระยะเวลาดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการหาผู้ร่วมทุนในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวาระที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทำให้กองทุนไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ